

สพฐ.ขอตั้งเขตพื้นที่มัธยมทุกจังหวัด

นำเสนอเมื่อ : 23 มี.ค. 2561

สพฐ.สรุปแล้วขอตั้งเขตพื้นที่มัธยมทุกจังหวัด เตรียมแจงเหตุผลต่อสภาการศึกษาเสนอเสมา 1

วันนี้(21มี.ค.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยถึงการเสนอแยกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) โดยให้มีในทุกจังหวัดจากปัจจุบันที่มีอยู่ 42 เขต ว่า หลังจากที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจงเรื่องนี้กับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ซึ่งเท่าที่ฟัง รมว.ศึกษาธิการ ก็ไม่ขัดข้องที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะขอขยาย สพม.ให้ครบทุกจังหวัด เพราะมีเหตุผลความจำเป็น โดยประเด็นหลัก คือ ที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) หากประชุมพร้อมกันหลายจังหวัด ทำให้ ผอ.สพม.ที่รับผิดชอบหลายจังหวัดต้องวิ่งรอกประชุม ซึ่งไม่คอยสะดวกนัก และอีกประเด็น คือ เรื่องของการเดินทางติดต่อราชการของข้าราชการและครูไม่เอื้ออำนวย เป็นต้น

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ในสัปดาห์หน้า สพฐ.จะเตรียมเอกสารอย่างเป็นทางการ เข้าหารือกับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา(สวก.)ก่อน

เนื่องจากอำนาจการพิจารณาเสนอรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของสวก. ดังนั้นจึงต้องไปทำความเข้าใจในเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องตั้ง สพม.เพิ่มก่อน ส่วนข้อกังวลของสังคมว่า จะเกิดภาระผูกพันงบประมาณ ที่เกี่ยวกับคน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ หรือไม่นั้น ต้องบอกก่อนว่า เรื่องคนนั้นสพฐ.สามารถบริหารอัตราที่มีอยู่ทุกตำแหน่งเพื่อไปจัดตั้ง และเกลี่ยคนที่มีอยู่เดิมด้วย

เนื่องจากเราจะปรับขนาดของเขตพื้นที่เป็นขนาดเล็กสุด เล็ก กลาง และใหญ่ ส่วนเรื่องสถานที่ทำงานก็ได้ความร่วมมือจากโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำจังหวัดในการแบ่งห้องให้เป็นสำนักงาน โดยเฉพาะ สพม.ที่ตั้งใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นเขตขนาดเล็กสุด เล็ก และขนาดกลาง

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561](#)

สพฐ.จ่อถกสภาการศึกษาแยกเขตพื้นที่มัธยม

บุญรักษ์ เผย“รมต.”หนุนตั้งครบทุกจังหวัด-เพิ่มประสิทธิภาพบริหารงาน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยถึงการเสนอแยกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) โดยให้มีในทุกจังหวัดจากปัจจุบันที่มีอยู่ 42เขต ว่า หลังจากที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจงเรื่องนี้กับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ซึ่งเท่าที่ฟัง รมว.ศึกษาธิการ ก็ไม่ขัดข้องที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จะขอขยาย สพม.ให้ครบทุกจังหวัด เพราะมีเหตุผลความจำเป็น

โดยประเด็นหลัก คือ ที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) หากประชุมพร้อมกันหลายจังหวัด ทำให้ ผอ.สพม.ที่รับผิดชอบหลายจังหวัดต้องวิ่งรอกประชุม ซึ่งไม่คอยสะดวกนัก และอีกประเด็น คือ เรื่องของการเดินทางติดต่อราชการของข้าราชการและครูไม่เอื้ออำนวย เป็นต้น

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ในสัปดาห์หน้า สพฐ.จะเตรียมเอกสารอย่างเป็นทางการเข้าหารือกับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ก่อน เนื่องจากอำนาจการพิจารณาเสนอรัฐมนตรี เป็นหน้าที่ของ สกศ. ดังนั้นจึงต้องไปทำความเข้าใจในเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องตั้ง สพม.เพิ่มก่อน ส่วนข้อกังวลของสังคมว่าจะเกิดภาวะผูกพันงบประมาณที่เกี่ยวกับคน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ หรือไม่นั้น ต้องบอกก่อนว่า เรื่องคนนั้น สพฐ.สามารถบริหารอัตราที่มีอยู่ทุกตำแหน่ง เพื่อไปจัดตั้งและเกลี่ยคนที่มีอยู่เดิมด้วย เนื่องจากเราจะปรับขนาดของเขตพื้นที่เป็นขนาดเล็กสุด เล็ก กลาง และใหญ่ ส่วนเรื่องสถานที่ทำงานก็ได้ความร่วมมือจากโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำจังหวัดในการแบ่งห้องให้เป็นสำนักงาน โดยเฉพาะ สพม.ที่ตั้งใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นเขตขนาดเล็กสุด ขนาดเล็ก และขนาดกลาง

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [สยามรัฐออนไลน์ 21 มีนาคม 2561](#)